



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564

รัฐบาลอินโดนีเซียจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโรงงานน้ำตาล SugarCo เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำตาลภายในประเทศ

สรุปข่าว

Muhammad Abdul Ghani ประธาน PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) กล่าวว่า รัฐบาลจัดตั้ง SugarCo เป็นรัฐวิสาหกิจโรงงานน้ำตาลของอินโดนีเซีย โดย SugarCo ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าว่าอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำตาลได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อปี 2473 อินโดนีเซียสามารถผลิตน้ำตาลได้มากถึงปีละ 15 ล้านตัน ทำให้อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบา ขณะที่ปัจจุบันผลิตน้ำตาลได้เพียง 5 ล้านตัน และทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกต่างจาก 100 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง



เป้าหมายในการจัดตั้ง SugarCo เพื่อสนองความต้องการบริโภคน้ำตาลในประเทศ ลดการนำเข้า ลดการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรับปรุงสวัสดิการของเกษตรกร และเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาขายปลีกน้ำตาล

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ SugarCo จะถือหุ้นร้อยละ 51 โดย PTPN III จะถือครองพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่หุ้นอีกร้อยละ 49 จะเป็นของนักลงทุน

SugarCo จะตั้งโรงงานน้ำตาล 35 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจโรงงานน้ำตาลแล้ว 7 แห่ง การจัดตั้ง SugarCo หวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ำตาลของผู้บริโภคที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำตาล

ทั้งนี้บริษัทรัฐวิสาหกิจตั้งเป้าหมายการผลิตน้ำตาล 400,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของการบริโภคภายในประเทศปี 2567 คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่รัฐบาล

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

อินโดนีเซียเป็นประเทศนำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลก จากสถิติของ Global Trade Atlas ปี 2563 อินโดนีเซียนำเข้าน้ำตาลทราย (HS17) จากทั่วโลกมูลค่า 2,276.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุด 713.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ บราซิล 523.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลีย 434.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อินโดนีเซียนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.52 จาก 1,679.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การนำเข้าน้ำตาลทรายจากไทยลดลงร้อยละ 39.31 เนื่องจากอินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าจากบราซิล อินเดีย และออสเตรเลียทดแทน

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอินโดนีเซียจัดตั้ง SugarCo ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจโรงงานผลิตน้ำตาล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะกลับไปเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลกเช่นในอดีต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกน้ำตาลของไทยในอนาคต

ที่มา : CNN Indonesia ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
